



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1399 1 tháng 5 năm 2022

*Minh Tâm*

*Minh tâm tự sửa quý thân hành  
Giải tỏa phiền ưu tự tiến nhanh  
Cảm thức điều lành tâm thức giác  
Giải mê phá chấp tự hành thanh*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Dối lòng mình là sao?
- 2) Về quê vạn lý là nơi nào?
- 3) Đường đi rõ rệt là đường đi nào?
- 4) Việc làm của tâm thức là việc gì?
- 5) Thương hại là sao?
- 6) Sáng tối tương giao là sao?
- 7) Thông là sao?

**1) 3-2-96**

**Hỏi: Đối lòng mình là sao?**

**Đáp:** Thừa đối lòng mình là người không chịu nhìn nhận sự thật của chính mình, người tu thiền muốn được nhẹ nhàng thì phải tự nhìn nhận sự thật của chính mình mà tiến, nếu ngược lại thì chỉ tạo sự u buồn cho chính mình ở tương lai.

**Kệ:**

*Tâm không thành trí không khai triển  
Tạo họa cho tâm lý luận phiền  
Thắc mắc tràn đầy trong ý nghiệp  
Làm than trong cảnh tự mình điên*

**2) 4-2-96**

**Hỏi: Về quê vạn lý là nơi nào?**

**Đáp:** Thừa về quê vạn lý là nơi Không Giới, không còn xác phàm, tự dụng trí ý mà phát triển, cảnh vật xinh tươi muôn màu sáng chói, muôn là có không cần phải cầu xin, thiên quốc có thiên đạo thật sự bình an và bình đẳng.

**Kệ:**

*Biển yêu tràn ngập tình thương độ  
Chẳng có bụi buồn pháp trí vô  
Một mối thâm giao trong ý thức  
Hợp thành một khối rõ cơ đồ*

**3) 5-2-96**

**Hỏi: Đường đi rõ rệt là đường đi nào?**

**Đáp:** Thừa đường đi rõ rệt là đường đi tâm rút từ trung tim bộ đầu đi lên, cứ đó mà thẳng tiến trong thanh tịnh là mọi sự sẽ được bình an trong tiến hóa.

**Kệ:**

*Đất Trời chẳng có cách bao xa  
Thức tỉnh tâm can tự tiến hòa  
Huyền bí nơi này ta lượm được  
Khai thông trí tuệ chẳng còn xa*

**4) 6-2-96**

**Hỏi: Việc làm của tâm thức là việc gì?**

**Đáp:** Thừa việc làm của tâm thức là càng thanh tịnh càng hiểu nhiều hơn. Cho nên ở đời này giữa vua và dân khác nhau giữa sự tịnh và động mà thôi, người tu thiền khác hơn người phàm cũng vậy mà thôi. Khi Hồn trọn vẹn làm chủ không khác một vì Vua hay Phật đang ngự trong thể xác, quyền hành bậc nhất trong tiểu thiên địa, phần hồn càng sáng suốt thì toàn thân sẽ được tiến hóa nhanh hơn.

**Kệ:**

*Khai thông thức giác tùy con động  
Chẳng khổ lại vui tiến một lòng  
Giá trị vô cùng trong tâm thức  
Đầu thân hợp nhứt tự qui tông*

**5) 7-2-96**

**Hỏi: Thương hại là sao?**

**Đáp:** Thừa thương mà không độ là hại. Nếu muốn độ thì phải nghiêm chỉnh thực thi đứng đắn thì mới được Bề Trên cứu độ, không chịu tu thiện thì tâm thức sẽ không được phát triển, thành tâm niệm Phật thì chơn tâm sẽ được phát triển, tự hiểu nguyên lý của Trời Đất mà thực hành.

**Kệ:**

*Phát tâm tu học trí khai thông  
Tự giác tự minh phát điển vòng  
Nhớ Phật tâm thành tu tự thức  
Tham thiền nhập định chẳng cầu mong*

**6) 8-2-96**

**Hỏi: Sáng tối tương giao là sao?**

**Đáp:** Thừa luồng điển của Đại Bi lúc nào cũng ban chiếu cho bất cứ nơi nào, sáng càng sáng thêm và tối càng hiểu chính mình tối tăm và cầu tiến. Đại Bi lúc nào cũng tận độ cho muôn loài vạn vật. Người tu thiện cần nung nấu ý chí trong thực hành, thì tương lai sẽ có cơ hội tốt.

**Kệ:**

*Thực hành chẳng có hoang mang động  
Giải quyết tâm linh chỉ một lòng  
Duy nhứt thực hành gom ý chí  
Hương về tâm đạo tự mình thông*

**7) 9-2-96**

**Hỏi: Thông là sao?**

**Đáp:** Thông là luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc đều giao cảm tốt đẹp gọi là thông suốt, chủ của thể xác là phần Hồn hoạt động nhanh nhẹ, không trì trệ.

**Kệ:**

*Quyết tâm khai triển muôn bề tiến  
Thức giác tâm tu chẳng có phiền  
Qui hội muôn chiều không ác ý  
Hương tâm thanh tịnh tự thân yên*

---

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

*Thư các bạn,*

Nhận thơ các bạn nhiều ngày  
Xem qua phóng điện vui vầy cảm giao  
Không sao phúc đáp từ câu  
Gồm chung nguyên ý giải sâu giải mê  
Cảnh đời học hỏi muôn bề  
Chiều sâu tự thức hướng về nội tâm  
Tu hành thực hiện tự tâm  
Minh thanh hiểu trực chẳng lầm chẳng sai  
Tự mình sửa chữa đời mài  
An bài nội tạng phân hai đạo đời  
Âm thanh chuyển giải mở lời  
Bao năm cũng thế cũng đời dạy tu  
Biết mình giả tạm và ngu  
Sửa mình tiến hóa giải mù giải mê  
Tùy cơ ứng biến chẳng chê  
Hương quê sáng suốt hướng về thức tâm  
Chẳng còn giao động thì thâm  
Tâm Không chánh pháp chớ lầm ngoại lai  
Qui hình chơn trạng mới tài  
Ngày đêm niệm Phật an bài nội tâm  
Pháp Luân khai triển mừng thâm  
Soi Hồn tỉnh giác dương âm hợp hòa  
Thần kinh chấn động phóng xa  
Cảm hòa các giới trong ta thực hành  
Thiền Định phẳng lặng trực thanh  
Giữ mình tiến hóa thực hành mới nên  
Hồn thời thanh nhẹ vững bền  
Trên đầu khai triển mới quên thế tình  
Càng ngày càng luyện càng minh  
Địa cầu cõi tạm chính mình học tu

Thoát thân mới rõ là tù  
Bị giam trong động mê mù nội tâm  
Than Trời trách Đất khổ thâm  
Tự quên thực chất khó tâm đến nơi  
Ước mong hòa hợp với Trời  
Tâm không dọn dẹp hưởng lời Trời ban  
Tự mình che lấp một màng  
Lấy Không tạo Có khó bàn khó tu  
Mình lầm chẳng chịu là ngu  
Muốn hơn thiên hạ thân tù động thêm  
Chẳng gieo được phước tạo niềm  
Buồn lòng tự sát ám êm chẳng còn  
Dù cho xuống biển lên non  
Nơi nào cũng phải hao mòn giác tâm  
Cơ Trời siêu diệu thậm thâm  
Hòa đồng tự thức âm thâm tự tu  
Quang minh chiếu rọi thân tù  
Giúp cho tự thức trùng tu Thiên Đỉnh  
Tu rồi mới rõ được mình  
Chính ta hèn yếu khó minh Cha Trời  
Trình bày biểu hiện nơi nơi  
Biết đời là quý là nơi học hành  
Cảnh đời có Tử có Sanh  
Có Sanh có Tử giữ giành tâm linh  
Phân Hồn qui tụ mới minh  
Vía thời phục vụ chơn tình Hồn ban  
Qui về thanh cảnh mới an  
Ngập tràn tâm thức mở đàng tự đi  
Bền tâm vững chí khắc ghi  
Mỗi người một cảnh một thì cảm giao

*Kính bái,*

**Lương Sĩ Hằng**

Montreal, 20-04-1982

CHƠN LÝ TRƯỜNG TỒN

Bankstown 12/1/1987 (tiếp theo)

Cho nên, tôi có duyên lành trở lại Úc nhiều lần, càng ngày càng gặp được những người có thiện chí tu, tôi mong rằng những người đó cố gắng tiếp tục tu và sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Trong thực hành và chúng ta không có lợi dụng, không nên dùng lợi dụng. Ăn một trả mười. Các bạn lo tu đi, người khác đóng góp cho bạn, nhưng mà bạn đạt được luồng điện đó là bạn trả tới mười lạng. Một cái ý nghĩ của bạn đối với một người bạn là người bạn đó cũng phải đổi tánh. Cho nên, tôi có làm những cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn mở thức hòa đồng và thấy giá trị của chính bạn, xử dụng khả năng của bạn, không nên ý lại của người khác. Bao nhiêu kiếp ở thế gian, cứ ý lại Thần Thánh, ý lại đủ thứ, rốt cuộc là bị sa đọa. Bây giờ khai thác khả năng sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta mới hòa tan với các giới, chúng ta trở nên công cụ của các giới, để các giới được tận hưởng cái sự sáng suốt đó, mới xây dựng thành hạnh phúc cho nhân sinh.

Phải thực hành! Mọi người tự nguyện thực hành, mới đi tới chỗ chơn giác. Chớ để người ta tu cho mình, cái chuyện đó không được, mình lười biếng mà! Rồi mình chết mình biết đi đâu? Không biết! Bây giờ tôi tu, cố gắng ngày ngày tôi gột rửa, rồi tôi biết tôi đi đâu. Giờ phút lâm chung tôi biết tôi đi đâu. Các bạn trở về thanh tịnh thì các bạn sẽ đổ bộ nơi chỗ thanh tịnh. Mà các bạn ở động loạn, thì các bạn sẽ đổ bộ nơi động loạn. Thấy rõ ràng chưa?

Cho nên chúng ta tu đều trong cái khoa học huyền bí rất rõ ràng, lấy cái gì chứng minh khoa học huyền bí? Các bạn, bây giờ giận một người bạn đời thôi, vợ mình thôi, đang vui vậy mà giận thì giận đến chiều, đến mai, đến sáng. Rồi nó kéo tâm thức của mình buồn rầu, làm sự chia rẽ, xa cách. Vợ chồng thôi, hai người trong gia đình thôi, một lời nói mà mình thiếu thật lòng từ bi, tha thứ, là nó xảy ra câu chuyện như vậy, nó làm cho cái căn nhà không có ổn. Mấy trăm ngàn cây kệ, mua đó mà hai vợ chồng giận nhau rồi căn nhà đó kể bỏ. Thấy gớm chưa? Thấy sức mạnh của con người chưa? Cho nên, cái gì là mạnh nhất? Từ bi là sức mạnh. Mà chúng ta thực hiện được từ bi, thì gia cang chúng ta lúc nào cũng ổn định. Vui hòa, phá mê phá chấp thì không có lo có sự bệnh hoạn gì hết. Thương yêu mà, xây dựng dễ lắm. Kích động phá hoại thì chừng nào nó mới tái hồi? Các bạn lấy cái bát liệng dưới đất nó bể rồi chừng nào các bạn mới lượm từ mảnh mà hàn gắn lại? Cho nên chúng ta phải tránh tất cả những sự đổ vỡ, mà xây dựng cái sự sáng suốt.

Cho nên, các bạn hiền, rồi đây các bạn mới thấy rõ. Hồi nào giờ các bạn không làm thi thơ, không có ý nghĩ sáng suốt như vậy; mà sau cái giờ thiền rồi, các bạn nghĩ ra, các bạn sợ lấy các bạn luôn! Cho nên tôi thấy rằng, những cái ngày mà mấy chục năm nay tôi tu thiền, tôi gặt hái không ít và tôi dám chấp nhận tất cả những sự nhồi quả, lấy oán làm ân. Như ở Việt nam cũng vậy, họ đi nói xấu, đi chửi tôi đủ thứ, rốt cuộc rồi họ viết thư tới, họ nói “Tui nói lộn, xin lỗi ông Tám, quì lạy ông Tám”. Tôi có bắt buộc họ đâu? Tôi là người tu, tôi biết tôi xấu, tôi chỉ lo sửa thôi. Nếu tôi biết tôi tốt tôi không có tu. Tôi tu là tôi biết tôi xấu, tôi phải sửa. Tôi sửa hoài, sửa mãi, sửa vô cùng. Ông Thượng Đế ngày nay ông còn sửa, mà tôi làm gì mạnh

hơn ông Thượng Đế được? Ông Phật ngày nay ông còn tu mà, tôi làm gì hơn ông Phật được? Thấy không? Chúa còn ban điền cho chúng sanh mà, tôi làm gì hơn Chúa được, tôi phải tu. Phải hiểu chỗ này. Không nên sử dụng cái công cao, ngạo mạn, đó là làm tổn tâm linh của chính mình, phải ráng tu để khai triển tâm linh.

Cho nên, các bạn thấy Kim Thân ở Việt nam là một giáo sư, được luồng điển giảng lâm cho cô thấy rõ Càn khôn Vũ trụ là một, sự thương yêu vô cùng tận trong nội thức của mọi người, chỉ chờ người thức tâm sử dụng mà thôi. Ngài ban những cái từ điển, những cái văn ngôn thuận thảo khai mở tâm linh cho mọi người, mọi người đọc vô thấy tê tái tâm hồn và hướng về con đường thiện để giải thoát.

Ngày hôm nay, các bạn thấy: Ô! Nói Cộng sản bắt giam, cái chuyện đó không phải cái chuyện kỳ lạ. Sự hy sinh của một cô gái không lấy chồng mà lo tận tụy phân giải chân lý cho mọi người, ngày nay bị bắt đi nữa cũng là tiếp tục hy sinh, đề độ cho cái thể xác đó có cơ hội tiến hóa. Qua thử thách, qua nhồi quả, thì cái phần trí thức đó nó lại vững hơn hồi xưa nữa. Nó thấy chân lý là mạnh hơn hết, có thể giam con người mà không giết được phần hồn, giam con người mà không tiêu diệt được chân lý, chân lý nó còn mạnh hơn nữa. Cho nên các bạn thấy chân lý lúc nào cũng ở trong nghịch cảnh để chứng minh chân lý là chân lý, không thay đổi. Cho nên các bạn phải tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính các bạn, chân lý nằm trong chơn tâm của các bạn. Thượng Đế luôn luôn ngự trong chơn tâm của các bạn, các bạn trở về với thanh tịnh là Ngài có đó, Ngài không bao giờ bị mất. Nếu chúng ta bỏ tâm chúng ta là chúng ta mất ta mà thôi, chứ Ngài không mất. Người thọ lãnh truyền giáo chân lý đó phải thọ nạn, mới chứng minh chân lý là bất diệt.

Cho nên ngày hôm nay như tôi, tôi cũng tu, tôi có làm gì ở Việt Nam? chuyên môn giúp người ta không, nhưng mà tới giờ cộng sản tới cũng bắt tôi ở tù mười ba tháng, một tuần. Rồi tôi ở trong đó tôi chứng minh chân lý. Nếu tôi không tu tôi đâu có làm việc hai mươi bốn tiếng đồng hồ được? Bắt tôi phụ trách bốn trăm năm chục người, bất cứ giờ phút nào kêu tôi cũng phải đi phục vụ! Với cái tinh thần đó, tôi thấy tôi càng phục vụ càng khỏe. Tôi thấy chân lý là chân lý, bởi vì tinh thần phục vụ là bất diệt. Thượng Đế đã phục vụ chúng sanh. Các bạn ngày nay làm vợ chồng, cha mẹ là tinh thần phục vụ, các bạn đang phục vụ xã hội. Các bạn tu để phục vụ gì? Cho tâm linh, phục vụ cho tâm linh, thì sức mạnh các bạn luôn luôn có. Phải nhớ hai chữ phục vụ. Quần áo các bạn đang mặc, nhà cửa các bạn đang có là họ đã phục vụ cho các bạn, rồi các bạn phải phục vụ lại. Mà muốn phục vụ bằng cái gì thanh cao hơn là phải thanh tịnh, sáng suốt. Các bạn phục vụ bằng từ quang của các bạn, Thiên là phóng từ quang để tận độ chúng sanh.

Người nào thiên nhiều thiên ít cũng là đóng góp cho Ông Trời. Khi các bạn ngồi thiền, các bạn làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho Phật, làm việc cho những Đấng từ bi chứ các bạn không phải ngồi đó chơi đâu! Cái cơ năng của các bạn tỏa thanh quang ra, tận độ chúng sanh, chứ không phải phung phí. Ăn của Ông Trời rồi đi nói dóc, phá hoại làng xóm, cái đó không có, chúng ta không có làm cái đó. Chúng ta đem từ quang tận độ vạn linh. Cho nên, người thiên là hữu ích lắm, đây rồi tương lai họ sẽ thiên, thiên rất nhiều! Cũng như Trung Quốc bây giờ họ cũng thiên, ngay ở Đài Loan chánh phủ bây giờ lập những cái cơ sở cho người dân vô thiên miễn phí. Còn những người ở Pháp Lý Vô Vi đây là luôn luôn miễn phí phục vụ. Không



phải là chê tiền, chê bạc nhưng mà ý thức giải thoát, khinh thường cái chuyện tạm bợ, nhưng mà nuôi dưỡng cái chuyện vĩnh cửu. Cho nên, người tu Vô Vi đã làm điều này. Lần lượt đây rồi sẽ cứu độ, mỗi người truyền với nhau, rồi các nơi sẽ ảnh hưởng chung, rồi mới thấy ở thế gian về Trời không có khó khăn! Hồi xưa, Vua này kia kia nọ nói đi máy bay khó khăn, bây giờ có máy bay, không thành vấn đề nữa. Rồi các bạn tu, cái chuyện xuất hồn không thành vấn đề nữa. Tôi ở trên trời, tôi giáng lâm xuống đây được, mà tại vì tôi ngu, tôi bị sa đọa, tôi ham cái tranh chấp, tôi bị dính líu ở thế gian. Mà bây giờ tôi ý thức giải thoát rồi, tôi giải nghiệp tâm tôi rồi, thì nháy mắt tôi về Trời chứ có gì đâu! Cái xác này không phải xác của tôi, mặt này không phải mặt của tôi. Tôi ở trong cái chỗ vô hình, vô tướng giáng lâm xuống thế gian, bây giờ tôi phải qui về Không, tôi mới đạt được mục đích.

Vốn các bạn là Không, lúc các bạn chào đời vô tư, ngày nay nhiễm biết bao nhiêu sự tranh chấp trong đầu óc của các bạn, trong nội thức của các bạn, dơ dáy rồi! Bây giờ tu sao trở về Không! Ông Tôn Ngộ Không bảy mươi hai phép màu ngộ có cái không cho nên gọi là “Ngộ Không” đó, mới được giữ cửa trời. Chúng ta còn kể này, kể nọ để làm gì nữa ? Không có ăn chung gì hết! Rốt cuộc cũng phải “qui Không”.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu, nay chút, mai chút, thấy cái sự sai lầm của chính mình đã buộc mình, chứ không có người khác buộc mình. Đừng có trách người khác mà làm, chính ta đã buộc ta nhiều kiếp rồi. Kiếp này các bạn tu cho kiếp sau, kiếp trước tu cho kiếp này. Phải hiểu ba đời như vậy, ba kiếp như vậy mới bước vào chân lý được. Chỉ có thanh tịnh mới thấy được cái cuốn phim quá khứ của các bạn, rồi các bạn mới thấy hành động bây giờ, rồi các bạn vạch định con đường tương lai của các bạn.

Cho nên cái phương pháp thiền không có cái gì đâu, các bạn thấy rất đơn giản: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, ngồi đó nhưng mà bạn bè lai vãng biết bao nhiêu các bạn đâu có thấy! Cái xác các bạn một cục vậy chứ người ta vượt qua xác các bạn như không. Ngũ hành di chuyển không ngừng nghỉ, các bạn đâu có thấy!

Cho nên ráng tu đi để rồi khám phá ra tất cả những cái gì của cả Càn khôn Vũ trụ và chúng ta sẽ cống hiến cho mảnh đất này càng ngày càng tốt hơn, tinh vi hơn, sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay./.

**Đi Đại Hội không còn mê tình đời**

Cho nên, Bề Trên có cho chúng ta nhiều cái Đại Hội rất tốt, để đưa các Bạn thấy rõ tình đời, và không có mê tình đời nữa : “Tui nghèo như thế này mà tui lại đi đến cái nơi này! Cái ông kia giàu thiệt giàu, mà không đi được !” Tại sao ; ai dẫn dắt ? Có Bề Trên hộ độ cho chúng ta thấy, và cho chúng ta mới dứt khoát thoát tình lục đục : chuyện đó không chuyện quan trọng ; người đời không hiểu mới bị phỉnh ; chớ chúng ta hiểu, chúng ta không bị phỉnh! Vô Vi, thấy nghèo, nhưng mà đi chỗ sang trọng, có ; nghèo nhứt, có ; cái gì cũng có hết ! Nó không, cái tâm nó dứt khoát để, và nó không bị động loạn.

Chớ không phải Vô Vi là hùn tiền đi chơi không, hông tu ! Cái đó là chết !

Cái này, tu, mà có cơ hội đi chơi để thức tâm, thấy Đời là gì? Đạo là gì? Chúng ta không mến tiếc tình đời, và chúng ta không nuôi dưỡng sự keo kiệt trong nội tâm nữa : tiền bạc chúng ta có, cũng Trời Phật cho ; cho chúng ta có quân bình, có tình thương, thì chúng ta có của, chúng ta phải giúp đỡ những người kế tiếp. Đi tham gia chỗ này, chỗ nọ, để hiểu cái nguyên lý của Trời Đất nằm ở đâu, và vật chất đang tiến hóa cách nào!

*Khóa 1 TV Hai Không, (7/11/1995)*



## THƯ TỪ LAI VẮNG

ÔNG TÂM

Hầu Thủ em xin chúc buổi khỏe ông. và sau đây em có đến hồ Tâm với ông. Ông Tâm ở em rất muốn được gặp ông. em rất nhớ ông & biết ông Tâm có biết ở nhiều lúc em nhớ ông em muốn khỏe, nhiều lúc em nghĩ em không có duyên hay là nghiệp em quá nặng. em thì rất muốn được gặp ông. Phải gặp ông. để ông kiểm soát chúng em. em là thiếu đức ở, trong suốt thời gian qua. em thấy em thấy từ đó và em lại bị bệnh ở tại, cũng mất và hồ Tâm kêu như ở. như đứng chạy em rất buồn, phải chi em được gặp ông thì quá tốt rồi.

ở biết trong những lúc em có ở hồ được gặp ông không ha ông Tâm, em cũng có viết thư nhiều lần gửi cho ông qua. Thỉnh thoảng mà sao em ở thấy mà em ở thì bị ốm lúc ông. em rất buồn hay là thiếu đức ở ở gửi cho đến cho ông. ở nhà thay gia. Thế em có ở anh em em nghĩ. và anh. em cũng rất muốn được gặp ông. nhớ em.

Em kái mượp. Thủ hữ ăm lủi ăng.  
Chái lủi này ăng Tản ở hữ ăm cho em  
Thủ em. ở lủi phữn ăng Tản miá.

Em,  
KHS

Em nủi ăng Lê Thanh Tủng chuyễn Thủ này đén  
Eng.



Ngày 1/12/94

K con,

Thầy nhận được thư con được biết con yếu, bệnh thiếu máu, ù tai và chóng mặt. Muốn tu theo PLVVKHHBPP thì chỉ có thực hành đúng pháp thì sẽ được cứu rỗi, điều chỉnh cơ tạng ôn hòa khí huyết. Không nên mê tin dị đoan, tạo khổ cho chính mình và cả gia đình. Phương pháp mà Ông Tám đã thực hành là một phương pháp tự trị bệnh, và gia tăng sự nhịn nhục của chính mình. Tinh thần phục vụ gia tăng. Tu thiền càng ngày càng ngồi được lâu và niệm Phật bằng ý rõ rệt, trí óc minh mẫn. Năm nay ông Tám được 72 tuổi tròn, đêm đêm vẫn hành pháp, cơ tạng khỏe mạnh. Hướng về thanh tịnh mà tu, chẳng còn bận rộn nữa. Con nên thể thao như bơi lội, hay đi bộ nhiều giờ trong ngày cũng có thể giúp đỡ được một phần lớn cho cơ tạng để được tu thiền ban đêm.

Những người bị bệnh hoạn một phần lớn là thiếu hoạt động như là thể thao và đi bộ. Chóng mặt là máu huyết lưu thông không tốt. Về phần ăn uống, phải cần ăn chất rau nhiều hơn. Ăn gạo lức muối mè một vài tuần để thanh lọc bộ ruột. Nhai cho kỹ. Bộ ruột thông suốt thì hồng huyết cầu sẽ được gia tăng và khỏe mạnh. Người lao động ở miền quê, sống khỏe mạnh nhờ cơm rau cá, hai buổi. Vậy con nên áp dụng một thời gian vài tuần, xem cơ thể thế nào. Đêm đêm phải thành tâm tu luyện, làm pháp luân thường chuyển đều đặn, tức là hít nguyên khí của Trời Đất mà sống. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạt đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 27 tháng 2 2022 chúng tôi đã nhận từ quý' bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 1 tháng 5 2022 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
Serena Truong (CA)	800	
An danh (Mtl)		650
An Danh (MA)	1,000	
Phung Thi Nguyen (Ca)	500	
Diep H Tran (Ca)	200	
Hung Tran (Ca)	500	
Ho Van Dam (GA)	100	
Fred Reiss (CA)	200	
Nguyen Xuan Mai(CA)	1,000	
Bui Lo (Ca)	100	
Do Thi Van (CA)	100	
Ton Anthony (CA)	1,200	
Phuc Tran (TN)	710	
Luc Quang Tran (CA)	620	
Icebud Reed Nguyen (MI)	250	
Kim Hoàng (AZ)	200	
Nguyen T Lanh (GA)	1,000	
Hang Tran (VA)	100	
Hang Tran (VA)	400	
An Danh (CA)	1,000	
Olivier Phan (France)		120 euro
Icebud Reed Nguyen (MI)	200	
Tong Thi Kieu Cuc (AB)		2,000
Hoa Nguyen (Tx)	900	
France Nguyễn (CA)	400	
Jennefer Ho Garcia (CA)	900	
An Danh (Mtl)		650
Ut Tran (AB)		1,000
Serena Truong (CA)	800	
Olivier Phan (France)		120 euro
Hong Vo (Co)	100	
Tran Hong Hoa (Ca)	2,000	
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)		400.00
Olivier Phan (France)		120 euro
Duong Thuy (GA)		1017 euro
An Danh (Ca)	2,000	
Fred Reiss (CA)	200	
Võ Thị Nở (CA)	200	

Nguyễn Văn Tới (CA)	150	
Nguyễn Thị Thùy Phương (CA)	100	
Đặng Minh Châu (CA)	100	
Huỳnh Nancy (CA)	300	
Nguyễn Hoa (TX)	900	
Hang Tran (VA)	500	
Kim Nguyen(TX)	300	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- Xây nhà tình thương cho gia đình nghèo ở miền tây  
Nhà Tình Thương Số 04-2022 của anh Nguyễn Văn Tùng 49 tuổi ở ấp An Thanh Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Anh có 9 đứa con, gia đình nghèo không ruộng đất, anh ở trong khu đất nghĩa trang, đi làm mướn mỗi ngày nuôi con.

<https://youtu.be/TrK2zh3fanQ>

- Phát xe lăn cho người khuyết tật nghèo ở miền Tây  
Chúng tôi kết nối được vài trường hợp không đi lại được cần hỗ trợ xe lăn. Trong clip này chúng tôi trao 4 tặng xe lăn cho bà con nghèo ở xã Trung Hiệp huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

<https://youtu.be/eWfUeWI43OI>

- Học phí nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học vì cha mẹ quá nghèo

- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum được có ăn và làm 1 nhà vệ sinh cho gia đình

- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long

- Giúp mái ấm Thiên Ân 150 em ở Pleiku tiền ăn học (12 em bé sơ sinh bị bỏ rơi, 40 em học mẫu giáo, 50 em cấp 1, 19 em cấp 2, 4 em cấp 3, 6 em đại học và còn lại trung cấp và học nghề)

- Phát hòm người chết không hòm chôn :

Hỗ trợ mai táng cho những người 1 em bị bỏ rơi chết vì covid

Giúp hòm cho 1 ông cụ nghèo không con cái qua một sơ ở Hà Tĩnh

- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum và trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

- Phát gạo và lương thực cho người Phong và bại liệt ở Gia Lai

- Hỗ trợ chi phí ăn mặc cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách nhiệm vì khó khăn

- Hỗ trợ bạn đạo khó khăn vì bệnh

- Hỗ trợ học bổng cho các em nghèo khuyết tật ở Đà Nẵng Hà Tĩnh Kontum có cơ hội đi học lớp chuyên biệt

- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ và vốn đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

-Giúp 40 em bị bỏ rơi cổng chùa Bửu Trì Cần Thơ kinh phí nuôi các em do tình hình dịch bệnh covid nên mạnh thường quân hay phật tử đến chùa rất ít

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây và xin gửi về:

**VoVi Association of Canada:**  
**2590 Allard St.**  
**Montreal Qc H4E 2L4**  
**Canada**

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng  
Email:aphancao@videotron.ca

---

### Thông báo video & Audio Tuần Lễ 18, 01-05-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chung Sống Hòa Bình - Houston  
<https://youtu.be/uFWdPQQbXt4>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Muốn thanh tịnh phải cấm khẩu - Bàn Bạc và Vấn Đạo - Khóa 1- phần 4 - TV Vĩ Kiên 16-4-1986  
<https://youtu.be/UWbmF5clzxc>

Đó là Kin Chi Nam để cho các bạn tiến hóa - 49 Chương Tu Đạo Kinh -TV Vĩ Kiên phần 5 ngày 17-4-1986

<https://youtu.be/Wo3BBEctnlw>

3. Radio Nam California tuần lễ 18

Chủ đề: Vợ chồng con cái - Nghiệp nợ đầy nhà  
<https://youtu.be/w2tu24eQSI0>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Nhạc Vui Lan Ki và Hiếu Nghĩa

<https://youtu.be/tt2VWMFkS7c>

Ban video kính mời



**Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California Xin Trân Trọng Thông Báo**

Kính chào các bạn,

Chúng tôi xin thành tâm cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các Bạn Đạo đã ghi danh cho khoá sống chung **Chung Vui Xây Dựng 3 "QUI HỘI TÌNH TRỜI"** và **"LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SU"** lần thứ 55.

Hội xin thông báo đến tất cả các bạn về chuyến du thuyền khoá sống chung **Chung Vui Xây Dựng 3 "QUI HỘI TÌNH TRỜI"** và **"LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SU"** lần thứ 55 với chiếc tàu mang tên **CARNIVAL PANORAMA CRUISE** với nhiều tiêu chuẩn tốt đẹp:

1. Tàu mới hạ thủy năm 2021
2. Số ngày trên du thuyền có thêm 2 ngày
3. Hãng có hành khách bảo hiểm sức khỏe
4. Có xe bus đưa đón Bạn Đạo từ Trụ Sở đến bến cảng và ngược lại

**PANORAMA CRUISE** là chiếc du thuyền mới nhất của hãng **CARNIVAL** tại bến cảng **LONG BEACH**, được hạ thủy năm 2021 với sức chứa 5,000 hành khách và 1,200 công nhân viên. Chuyến du hành này là **8 ngày 7 đêm** (tàu rời bến vào **Thứ Bảy - ngày 26 tháng 11** và cập bến **Thứ Bảy - ngày 03 tháng 12 năm 2022**) với lịch trình như sau:

**Thứ Bảy ngày 26 - 11 - 2022:** Từ cảng Los Angeles (Long Beach) sẽ khởi hành lúc **4:30 pm**

**Chủ Nhật ngày 27 - 11 - 2022** và **Thứ Hai ngày 28 - 11 - 2022:** Hai ngày này tàu sẽ là **FUN DAY AT SEA**

**Thứ Ba ngày 29 - 11 - 2022:** Tàu sẽ đến cảng **PUERTO VALLARTA, MEXICO**

**Thứ Tư ngày 30 - 11 - 2022:** Tàu sẽ đến cảng **MAZATLAN, MEXICO**

**Thứ Năm ngày 1 - 12 - 2022:** Tàu sẽ đến **CABO SAN LUCAS**

**Thứ Sáu ngày 2 - 12 - 2022:** Tàu trên đường trở về bến cảng **FUN DAY AT SEA**

**Thứ Bảy ngày 3 - 12 - 2022:** Tàu về bến **LOS ANGELES (LONG BEACH)**

Với lịch trình chuyến đi du thuyền **CARNIVAL PANORAMA CRUISE** xuất phát từ **ngày 26 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022**, chúng ta sẽ trả với giá **\$730** hiện giờ cho **1 người** với **phòng 2 người** sau khi hãng đã lên giá so với tuần trước là **\$720**, và giá thay đổi theo hàng tuần. Giá này bao gồm tất cả chi phí bao gồm port tax, tip, và insurance (bảo hiểm sức khỏe) và xe bus đưa đón các bạn từ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi đến bến tàu và ngược lại.

Hội sẽ luôn luôn bảo vệ quyền lợi cho tất cả Bạn Đạo thương lượng giá cả thật tốt.

Đây là chuyến tàu thật đầy đủ tiêu chuẩn tốt về tất cả mọi phương diện để chúng ta có đủ ngày cho chương trình Tâm Linh và những ngày vui chơi tận hưởng cảnh đẹp biển trời mà Trời Đất đã ban tặng cho chúng ta.

Với tất cả sự ưu ái và thành tâm phục vụ các Bạn Đạo nên Khoá Sống Chung **Chung Vui Xây Dựng 3 "QUI HỘI TÌNH TRỜI"** và **"LỄ TUỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SU"** lần thứ 55 đã được chứng tâm của Bề Trên để chúng ta có được chuyến du thuyền thật hoàn hảo này.

Về phần ghi danh xin liên lạc với Thy Anh hoặc cô Mai:  
Email: [voviphamily@gmail.com](mailto:voviphamily@gmail.com), phone: 714-232-3542 (Thy Anh)  
Phone: 714-414-9552 (cô Mai)

Chi phiếu xin viết tên **Vo Vi Friendship Association** và Memo xin ghi **QUI HỘI TÌNH TRỜI** về địa chỉ:

**TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI**  
**7622 23rd Street**  
**Westminster, CA 92683**  
**USA**

Thành tâm Kính Chúc các Bạn Đạo khắp nơi trên Thế giới luôn **TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN.**

**NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH**

Hội Trưởng HAHVVHKMNC  
Lâm Huỳnh Mai  
Ngày 28 tháng 4 năm 2022

---

**Thông báo Thiền Viện Nhẫn Hòa**  
**Chương Trình Trại Hè 2022 - Olympia, WA (3-8/7/2022)**

---

Thiền Viện Nhẫn Hòa (TVNH) xin thông báo chương trình tổng quát và tin tức telephones liên lạc ghi danh trại hè và mua vé phi cơ sớm vào tuần lễ Độc Lập Independence Day July 4:

**Telephones:**

Vương T Phú: 206-359-2389 (Email: [phutvuong@gmail.com](mailto:phutvuong@gmail.com))

Trần M Chánh: 206-612-4792

T/V Nhẫn Hòa: 360-209-2112 ([TvNhanHoa1986@gmail.com](mailto:TvNhanHoa1986@gmail.com))

**Address:** 4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA 98512

**Airport:**

- Phi trường SeaTac (Seattle-Tacoma) lái xe cách TVNH, Olympia ~60-70 phút về phía Nam.
- Bạn đạo đến sớm hoặc ở thêm vài ngày đều rất hoan hỉ đón tiếp.

**Chương trình trại hè (từ 3 tới 8 tháng 7)**

Ngày 1	<b>3 tháng 7</b> (Chủ Nhật)	Chào đón bạn đạo
Ngày 2	<b>4 tháng 7</b> (thứ Hai)	Khai mạc trại hè và sinh hoạt ...
Ngày 3	<b>5 tháng 7</b> (thứ Ba)	Sinh hoạt tu học, niệm hành, niệm Phật, đốt lửa trại, ...
Ngày 4	<b>6 tháng 7</b> (thứ Tư)	Sinh hoạt, văn nghệ và bế mạc trại hè
Ngày 5	<b>7 tháng 7</b> (thứ Năm)	Đi du ngoạn ngắm cảnh thiên nhiên hoặc tắm suối nước nóng
Ngày 6	<b>8 tháng 7</b> (thứ Sáu)	Chia tay bạn đạo

Kính chúc quý anh chị em bạn đạo dồi dào sức khỏe và tu hành thanh nhẹ.

NMADĐP VVTB

**Ban Tổ Chức TVNH**

*Olympia, 28 tháng 4, 2022*

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

Hemet ngày 27 tháng 4 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

### QUÁN THÔNG

QUÁN THÔNG ĐỜI ĐẠO QUI GIỀNG MỐI

RỒ LỄ TRỜI BAN CHỊU QUẢ NHỒI

LUYẾN TIẾC TÌNH TRỜI XÂY DỰNG TIỀN

THỰC HÀNH CHỜN PHÁT TIẾN TỪ HỒI

Lương Sĩ Hằng

Thưa các bạn:

chữ QUÁN có nghĩa là THẤY còn chữ THÔNG

nghĩa là HIỂU như vậy QUÁN THÔNG có nghĩa là: THẤY MÌNH và HIỂU MÌNH

KINH BÁT NHÃ có câu:

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

nghĩa là: Quán Thông hiểu mình

HÀNH THÂM là hít thở sâu nghĩa là hít sâu thở ra chậm

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

hít thở như vậy trái THÂN bơm nước lên óc

làm cho nước miếng trở nên ngọt đọng lại trên óc khi đầy tròn như viên thuốc tể nó sẽ rớt xuống chỗ

cuống họng rồi chạy xuống tới rũng thì ngừng còn gọi là DIÊN HỒNG hay Linh Đơn

Còn QUÁN THÔNG của người Đời là biết được hết tất cả mọi việc bên ngoài... cuối cùng cuộc sống

trở nên Vô Nghĩa là vô nghĩa địa nằm

làm cho tới ông to bà lớn ông này ông nọ làm cho tới ông Vua đi nữa cũng tạo ra chiến tranh giết hại

dân lành mang tội thôi nên người ta gọi là: QUÁN GÀ mắt mở mà không thấy gì hết hay là QUÁN

XÁ. Chia sẻ đến đây xin tạm dừng nếu có gì không vừa ý xin bỏ qua cho chúng tôi

Kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh của ông **Võ Văn Tám**, chồng bạn đạo Khuru Thị Phẩm vừa qua đời tại Sydney vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức là ngày 27 tháng 3 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 82 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ.

Thành thật chia buồn cùng gia quyến bạn đạo Khuru thi Phẩm

Thiên đường Duyên Lành và bạn đạo Melbourne xin cảm ơn quý bạn đạo.

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho con trai Bác Ân là Anh **Võ Tuấn Tài** (Tony) sanh ngày mừng 1 tháng 2 năm 1958, mất lúc 7 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại Fountain Valley California, hưởng thọ 64 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình anh Võ Tuấn Tài thành thật cảm ơn quý bạn đạo.